



เทคนิคกระปี่สาร ฉบับที่ 38

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

94 หมู่ 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร. 0 7561 1796 เว็บไซต์ www.kbtc.ac.th

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ



พิธีวางฤกษ์ยกเสาเอก อาคารปฏิบัติการปริญญาตรี



วันที่ 29 ตุลาคม 2558 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จัดพิธีวางฤกษ์ยกเสาเอก อาคารโรงฝึกงานและปฏิบัติการระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยเลิศ ภิญญรัตน์โชติ อดีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านได้ให้เกียรติมาร่วมพิธี ครั้งนี้ อาทิ นายสมเกียรติ เองฉ้วน กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2, นายสุษฎะพงษ์ เกี้ยวของ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2, นายสาคร เกี้ยวของ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่, นายอภิชาติ สุทธิชัยพิพัฒน์ ผู้จัดการศูนย์บริการอู่ชูฮันตามันเซลล์ สาขากระบี่, นายสมพร สิขวัตร ผู้จัดการศูนย์บริการเซฟโรเลตกระบี่, นายวีระศักดิ์ ศรีงาม ผู้จัดการศูนย์บริการ MG สาขากระบี่, นายนันทวุฒิ นาควงศ์ ผู้จัดการศูนย์บริการฟอร์ดกระบี่, คุณนิภา เสรีบูรณะพงศ์ กรรมการผู้จัดการ หจก.พีริวิชั่นกรุ๊ป, นายไพฑูรย์ ล่องเพ็ง เลขานุการกรรมการหอการค้าจังหวัดกระบี่, นายสมจิตร อະรัญญ์ ผู้อำนวยการ สกสค.กระบี่ ตลอดจนคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ และสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ จึงขอขอบคุณทุกท่านอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

อบรมการเขียนแผนฝึกอาชีพ ป.ตรี



วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2558 นายศิวกรณ์ เองฉ้วน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนฝึกอาชีพรายวิชา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ ตึกแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ชั้น 3 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนฝึกอาชีพแก่ครูผู้สอนและครูฝึก ในสถานประกอบการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานในสถานประกอบการตรงกับสมรรถนะรายวิชาที่สอน

สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง 58



รณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา จัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและร่วมสืบสานประเพณีไทย ณ ลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่



การประเมินองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 2558

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่รับการประเมินองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จากคณะกรรมการการประเมิน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา เกิดความเข้าใจคุณภาพและประสิทธิภาพ ในการจัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ ตลอดจนพัฒนาการดำเนินงานขององค์การฯ ให้มีมาตรฐานเพื่อเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและสมาชิกของค์การฯ ที่มีผลงานดีเด่น



งานประชุมวิชาการ อชท. ระดับสถานศึกษา 2558



วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นายอภิรักษ์ เจียวก๊ก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานพิกุลทอง ซึ่งกิจกรรมในงานจัดให้มีการประกวดร้องเพลง โพลีคของคอนพันธุอาร์ เพลงลูกทุ่ง เพลงสากล การประกวดรักการอ่าน มารยาทไทย สุนทรพจน์ภาษาไทย การพูดสาธิตภาษาอังกฤษ การเล่านิทานพื้นบ้าน และการตอบปัญหาทางวิชาการ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ ความสามารถของนักศึกษา และยังเป็นการแสดงศักยภาพด้านการศึกษาของวิทยาลัยอีกด้วย

การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาต่างๆ และหลักสูตร Mini English Program (MEP) ของแผนกวิชาการโรงแรม ดังนี้ วันที่ 21 ตุลาคม 2558 คณะจากประเทศเยอรมนี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 คณะจากวิทยาลัย Polytechnic Malaysia Officers ประเทศมาเลเซีย วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 คณะผู้บริหาร ครู จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ



กล่องของขวัญ

บริจาคโลหิต...มอบชีวิตมหาศาล

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ร่วมกับสภาภาคชาดจังหวัดกระบี่ จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2558 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ โดยให้บริการรับบริจาคโลหิตกับบุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาต้องการเลือด และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มั่งใจอาสา รู้จักเสียสละ ตลอดจนรู้จักการช่วยเหลือเกื้อกูลในสังคม

